

คุณูปการและเกียรติประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประธานคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการดำเนินการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการบริหารนาครม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และเชียงราย และกรรมการบริหารโครงการเครื่องสำอางต้นแบบและผลิตภัณฑ์สปา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ได้ใช้เวลาเพื่อให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการจัดวางระบบการเงินและบัญชีให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้วางรากฐานระบบการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดยใช้วิธีการรวมศูนย์ระบบการเงินและบัญชีเพื่อลดข้อจำกัดที่จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการควบคุม นอกจากนี้ยังเป็นທີ່ปรึกษาในการจัดทำคู่มืองบประมาณและแนวทางดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ผลจากการจัดวางระบบซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการเงินและงบประมาณได้ส่งผลให้การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวภายใต้ระบบประกันความเสี่ยงที่รัดกุมและมีเงินเหลือจ่ายในแต่ละปีเป็นจำนวนมากก็เพราะระบบการเงินที่วางไว้

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ทางการเงินและบัญชีซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำให้ระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นลุล่วงด้วยดี และมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก

จากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังที่กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

